

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1241 /UBND-KT

Cà Mau, ngày 21 tháng 02 năm 2017

V/v tạm ngừng nhập khẩu
tôm chưa nấu chín

Kính gửi: Sở Công Thương.

Ngày 14/02/2017, Bộ Công Thương có Công văn số 1104/BCT-KV1 về việc Ủy
tạm ngừng nhập khẩu tôm chưa nấu chín. Về vấn đề này, **Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh có ý kiến như sau:**

Giao Sở Công Thương thông tin đến các doanh nghiệp, đơn vị có liên quan
về nội dung thông báo của Bộ Công Thương tại văn bản nêu trên; thường xuyên
theo dõi, nắm thông tin diễn biến vụ việc, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Công Thương và Thủ
trưởng các đơn vị có liên quan thực hiện tốt nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên (kèm theo các văn bản có liên quan);
- CVP UBND tỉnh;
- Phòng KT (T02/47);
- Lưu: VT,

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thánh

Số: 1104/BCT-KV1

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2017

V/v Úc tạm ngừng nhập khẩu
tôm chưa nấu chín

Số: 354

Ngày: 20/02/17

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Bộ Công Thương nhận được công văn số 750/UBND-KT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau trong đó có thông tin về tình hình khó khăn của một số doanh nghiệp thủy sản tại Cà Mau trong hoạt động kinh doanh, xuất khẩu thủy sản sang thị trường Úc. Về việc này, Bộ Công Thương thông báo như sau:

Ngày 07 tháng 01 năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên nước Úc đã ra thông báo tạm ngừng nhập khẩu tôm và thịt tôm chưa nấu chín từ các nước Châu Á, trong đó có Việt Nam. Ngay sau khi nhận được thông tin chính thức về lệnh tạm ngừng nhập khẩu từ Thương vụ Việt Nam tại Úc, Bộ Công Thương đã nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị liên quan và Thương vụ Việt Nam tại Úc thông báo nhanh đến các cơ quan, doanh nghiệp liên quan và đăng tải các bài viết về lệnh tạm ngừng nhập khẩu của Úc trên các phương tiện thông tin báo chí.

Thương vụ Việt Nam tại Úc cũng đã làm việc với Hiệp hội Nhập khẩu thủy sản của Úc để có tiếng nói chung với Chính phủ Úc trong việc nêu quan ngại và thông tin về những thiệt hại do lệnh tạm ngừng nhập khẩu tôm và thịt tôm chưa nấu chín của Úc mới ban hành đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhập khẩu tôm của Úc, đối với người tiêu dùng Úc, đối với người nuôi tôm và các doanh nghiệp xuất khẩu tôm của Việt Nam. Thương vụ Việt Nam tại Úc cũng đã có tiếp xúc với đại diện Đại sứ quán Thái Lan tại Úc để vận động, tranh thủ tiếng nói chung và phối hợp nêu quan ngại với Chính phủ Úc.

Bộ Công Thương cũng đã phối hợp, cung cấp thông tin cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản) để có biện pháp khắc phục.

Ngày 09 tháng 02 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã có công thư gửi Bộ trưởng Thương mại và Bộ trưởng Nông nghiệp và Tài nguyên nước Úc trong đó nêu quan ngại của phía Việt Nam trước ảnh hưởng tiêu cực của lệnh cấm đối với ngành nuôi trồng, sản xuất, chế biến tôm xuất khẩu của Việt Nam, những khó khăn, tổn thất mà người nuôi tôm và các doanh nghiệp xuất khẩu tôm đang đối mặt và đề nghị Chính phủ Úc cân nhắc, sớm dỡ bỏ lệnh tạm ngừng nhập khẩu nói trên. Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị, trong thời gian trước mắt, Chính phủ Úc cho phép áp dụng theo các quy định đã được áp dụng trước thời điểm có lệnh tạm dừng nhập khẩu đối với các lô hàng đã nhập khẩu vào Úc, đang làm thủ tục thông quan, các lô hàng đang trên đường vận chuyển từ Việt Nam sang Úc, các lô hàng đã được sản xuất theo hợp đồng

đã được ký kết giữa doanh nghiệp xuất nhập khẩu của hai nước.

Ngày 10 tháng 02 năm 2017, Bộ Công Thương cũng đã có buổi làm việc với Đại sứ Úc tại Việt Nam Craig Chittick. Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Bộ Công Thương đã nêu quan ngại của phía Việt Nam, thông báo những tổn thất lớn mà người nuôi tôm và các doanh nghiệp xuất khẩu tôm của Việt Nam sang thị trường Úc đang phải đối mặt do lệnh tạm ngừng nhập khẩu, đề nghị Chính phủ Úc xem xét, có biện pháp khác tốt hơn thay vì áp dụng lệnh tạm ngừng nhập khẩu, đồng thời sớm dỡ bỏ lệnh tạm ngừng nhập khẩu, không làm ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ thương mại đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục nêu vấn đề, trao đổi với các cơ quan hữu quan của phía Úc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của Việt Nam trong việc vận động, đề nghị Úc sớm dỡ bỏ lệnh tạm ngừng nhập khẩu nói trên.


Đối với kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ quan tâm, hỗ trợ để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục có báo cáo và đề xuất với Lãnh đạo Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất khẩu tôm sang thị trường Úc trong các buổi tiếp xúc, làm việc giữa Lãnh đạo Chính phủ và phía Úc trong thời gian tới.

Bộ Công Thương trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KVI.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG**



Trần Quốc Khánh